

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รายงานผลการติดตาม การประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 9 <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9</p> <p>- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะกายใจ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน</p>	<p>1. จัดประชุมชี้แจงระดับพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อให้เข้าใจในเกณฑ์การประเมินฯ</p> <p>2. จัดทำคู่มือ เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ และแนวทาง การประเมินตามกิจกรรมออนไลน์กำหนด</p> <p>3. ส่งหนังสือแจ้งเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพไปยังเครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด เพื่อทราบและให้ดำเนินการ</p> <p>4. ประสานการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินทุกช่องทาง</p> <p>5. ติดตามผลการประเมินหลังจากมีการประเมิน ทดสอบค่า</p> <p>6. ประสานพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงเยี่ยมเสริมพลัง</p>	<p>1. ความเข้าใจไม่ตรงกันถึงเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>2. โปรแกรมการรายงานผลอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง</p> <p>3. พื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด</p>	<p>1. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9</p> <p>2. จัดส่งคู่มือเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9</p> <p>3. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและเตรียมความพร้อมของพื้นที่</p> <p>4. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินตามที่กรมอนามัยกำหนดหลังการประเมินแล้วเสร็จ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 30 ก.ย. 65</p>	○	<p>1. มีการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินฯ ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนดผ่านทางออนไลน์กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ติดตามการดำเนินงานตาม Timeline ที่กำหนดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา</p> <p>3. จัดส่งแบบฟอร์มสำหรับการประเมินตนเองและแบบฟอร์มการรายงานเพื่อให้พื้นที่ใช้ก่อนระหว่างรอไปกรมแล้วเสร็จ</p> <p>4. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน</p> <p>5. ควรมีการประเมินความพึงพอใจ และถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการ</p>

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน

(นายพีระยุทธ สาบุญล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

31 มีนาคม 2565